



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 78/2542

วันที่ 18

มิถุนายน 2542

เรื่อง กนร. ได้มีมติเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นบริษัท บางจากฯ ไปแล้วรวม 3 ครั้งแต่และครั้งมีมติดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 มติที่ประชุม

1. เห็นชอบกับแนวทางให้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐในบริษัทบางจากฯ โดยไม่มีการกำหนดว่าจะจำหน่ายหุ้นเฉพาะต่างประเทศ
2. ไม่ว่าจะเป็นการขายหุ้นโดยวิธีใด นโยบายการตลาดของบริษัทบางจากฯ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนถือเป็นนโยบายที่ดี และควรกำหนดเป็นเงื่อนไขในการขายหุ้นบริษัทบางจากฯ เพื่อให้บริษัท บางจากฯ สามารถดำเนินนโยบายด้านการตลาดดังกล่าวข้างต้นได้ต่อไป
3. ในการขายหุ้นบริษัท บางจากฯ ให้พิจารณาขายหุ้นของ ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ พร้อมกับการขายหุ้นเพิ่มทุนตามที่บริษัท บางจากฯ เสนอก่อน สำหรับหุ้นในส่วนของ ปตท. ปตท. มีสิทธิตัดสินใจที่จะขายหุ้นของตนเองให้แก่ประชาชน นักลงทุน และหรือผู้ร่วมทุน นอกจากนี้ให้พิจารณาในส่วนของ การขายหุ้นเพิ่มทุนด้วย โดยให้พิจารณาความเหมาะสมผลประโยชน์ต่อบริษัท บางจากฯ ผู้ถือหุ้นเดิม ความจำเป็นในการใช้เงิน และผลกระทบต่างๆ ให้รอบคอบ (โดยให้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน กระทรวงการคลัง สพช. ปตท. และบริษัท บางจากฯ ร่วมกันพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการกำกับนโยบายฯ พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์) ทั้งนี้ การขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นให้คำนึงถึงการขายหุ้นให้กับคนไทยและนักลงทุนในประเทศก่อน หากมีเงื่อนไขการซื้อขายที่เท่าเทียมกับนักลงทุนอื่นทั่วไป

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2542 มติที่ประชุม

ให้ขายหุ้นบริษัทบางจากฯ ในส่วนของ ปตท. และธนาคารกรุงไทย รวม 32% ให้แก่นักลงทุน 16% และประชาชนทั่วไป 16% โดยในส่วนของนักลงทุนให้ประมูลราคา โดยมีการเสนอแบบขั้นบันได 4% 8% 12% จนถึง 32% แล้วนำราคาที่ดีที่สุด ณ ระดับ 16% ไปเป็นราคาขายให้กับประชาชน ถ้าหากประชาชนใช้สิทธิไม่ถึง 16% ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือไปรวมกับจำนวนที่จะขายให้นักลงทุน แล้วหารราคาที่ดีที่สุด ณ ระดับจำนวนหุ้นนั้นเป็นราคาขายให้นักลงทุน และให้มีการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท บางจาก เกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign limit) ให้เป็นไปตามสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายให้นักลงทุนบวกกับสัดส่วนที่เหลือตามวิธีดังกล่าว การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทบางจากฯ ให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนา 2542 มติที่ประชุม

ในการขายหุ้นบริษัทบางจากฯ ยังคงยึดหลักการตามมติ กนร. เดิม คือขายให้นักลงทุนทั่วไป 16% และเพื่อให้เกิดความรอบคอบเห็นสมควรดำเนินการดังนี้ 1. ให้มีการทำ Full Due Diligence ให้คณะกรรมการบริษัท บางจากฯ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำ Ull Due Diligence

2. สำหรับการขายหุ้นเพิ่มให้กระทรวงการคลัง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มในส่วน 16% ที่จะขายให้ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ในส่วนการขายหุ้นเพิ่ม ถ้าราคาไม่เป็นที่น่าพอใจ ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ มีสิทธิตัดสินใจ ที่จะขายหรือไม่ขายก็ได้ และหาก ปตท. และธนาคารกรุงไทยฯ พิจารณาแล้วไม่ขายหุ้นเพิ่มก็ให้ขายหุ้นในส่วนของกระทรวงการคลัง

3. สำหรับการขายหุ้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

3.1 ในกรณีหุ้นเดิม 16% ที่ขายให้ประชาชน หากไม่เพียงพอกับความต้องการให้พิจารณาขายหุ้นเพิ่มให้กับประชาชนให้ครบตามจำนวนที่ประชาชนแสดงความจำนงที่จะซื้อ โดยขายหุ้นเพิ่มทุน หรืออาจจะขายหุ้นเดิมของกระทรวงการคลังทางใดทางหนึ่ง

3.2 ถ้าประชาชนสนใจซื้อน้อยกว่า 16% ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือไปรวมกับหุ้นเดิมในส่วน 16% ขายให้พันธมิตรร่วมทุน ทั้งนี้การขายหุ้นตาม 3 ให้พิจารณาขายหุ้นให้กับคนไทย และนักลงทุนในประเทศก่อน หากมีเงื่อนไขการซื้อที่เท่าเทียมกับนักลงทุนอื่นทั่วไป กระทรวงการคลังขอเรียนชี้แจงว่า ในการขายหุ้นบริษัทบางจากฯ คณะกรรมการ กนร. ได้มีมติมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2541 และ 4 มีนาคม 2542 และครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 ซึ่งในการกำหนดแนวทางการขายหุ้นบางจากฯ ดังกล่าว ไม่เคยกำหนดว่าจะจำหน่ายเฉพาะต่างประเทศ แต่ได้กำหนดว่า การขายหุ้นให้คำนึงถึงคนไทยและนักลงทุนในประเทศก่อน หากมีเงื่อนไขการซื้อที่เท่าเทียมกับนักลงทุนอื่นทั่วไป และกระทรวงการคลังขอยืนยันว่า ได้ถือปฏิบัติในการขายหุ้นตามกรอบมติ กนร. มาโดยตลอด

Posted 18 Jun 1999